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สรุปโครงการสัมมนาสาธารณะ 
“ไทยกับการเป็นประธานอาเซียน : ไทยและอาเซียนได้อะไร? จะไปอย่างไรต่อ?” 

 ณ ห้อง เลอ โลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา (Swissotel Bangkok Ratchada) 
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น.-16.30 น. 

 
********************** 

 
กล่าวน าโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการต่างประเทศ  
 ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวน าการสัมมนาโดยมี
ใจความดังนี้ การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ถือว่ามีความส าคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นการรักษาเกียรติภูมิและ
ชื่อเสียงของไทย โดยอาเซียนนั้นถือเป็นความส าคัญอันหนึ่งของนโยบายการต่างประเทศของไทย ซึ่งที่ผ่านมานั้น
ไทยต้องการผลักดันให้อาเซียนเป็นองค์การระหว่างประเทศท่ีเป็นที่ชื่นชมในระดับโลก ส าหรับอาเซียนนั้นนอกจาก
จะสามารถอ านวยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และมีเสถียรภาพ และยังเพ่ิม
อ านาจการต่อรองของไทยในประชาคมโลกอีกด้วย  
 นับตั้ งแต่อาเซียนได้ เปลี่ยนผ่านจากสมาคมอาเซียนอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียน  (ASEAN 
Community) นั้นอาเซียนได้มีการรวมตัวกันอย่างแน่นแฟ้นมากขึ้น เศรษฐกิจโดยรวมของอาเซียนได้เติบโตขึ้น     
เป็นอันดับ 6 ของโลก นอกจากนี้อาเซียนยังเป็นประชาคมที่มีความหลากหลาย และมีปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์   
กับหุ้นส่วนภายนอกต่าง ๆ โดยยึดหลักการ ASEAN Centrality  
 ตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา ไทยในฐานะประธานอาเซียนได้เน้นย้ าการเป็นประชาคมที่มีประชาชน        
เป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามแนวคิดหลัก ตลอดจนส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในทุกมิติ
ตามแนวคิดหลัก “มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน” หรือ Advancing Partnership for Sustainability เพ่ือเตรียมพร้อม
รับมือกับสถานการณ์การเมืองโลกที่ไม่แน่นอนซึ่งเป็นความท้าทายและกระทบต่ออาเซียนโดยตรง ในการนี้ไทยใน
ฐานะประธานอาเซียนได้ประสบความส าเร็จในการผลักดันความร่วมมือต่าง ๆ ดังนี้ 1) เอกสาร ASEAN Outlook 
on the Indo-Pacific อันมีสาระส าคัญในการลดการเผชิญหน้าของมหาอ านาจและส่งเสริมความร่วมมือจาก      
ทุกฝ่าย 2) การบรรลุการเจรจา RCEP อันจะส่งเสริมการค้าเสรีในภูมิภาค 3) การเพ่ิมความเชื่อมโยงข้อมูล       
ของภาครัฐผ่าน ASEAN Single Window 4) จัดตั้งเครือข่ายต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing)      
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันของอาเซียน นอกจากนี้ไทยยังส่งเสริมด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
เช่น ส่งเสริมประเด็นสิทธิเด็กและสังคมผู้สูงอายุ และยังได้ประกาศให้ปี 2562 เป็นปีวัฒนธรรมอาเซียน         
เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน   
 ในประเด็นความยั่งยืนนั้น ไทยได้ส่งเสริมการลดขยะทะเลผ่านปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะ
ทะเลในภูมิภาคอาเซียน และยังได้ผลักดันยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยการเปิดศูนย์อาเซียน      
ทั้ง    7 ศูนย์ อันจะท าให้อาเซียนเป็นแกนกลางในการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตซึ่งเชื่อมโยง ASEAN Vision 2025     
กับ Sustainable Development Goals 2030  
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Session 1 “ไทย อาเซียน และมหาอ านาจในอินโด-แปซิฟิก” 
 ผศ.ดร.จิตติภัทร พูนข า ผู้ด าเนินรายการ ได้เกริ่นน าว่า ในปี 2562 นี้ มีหมุดหมายส าคัญมากมาย         
ในภูมิภาคซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นสามประเด็น ได้แก่ การเมืองและความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับ
สหรัฐฯ ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที่กลายเป็นเวทีส าคัญในการแข่งขันเชิงอิทธิพล และบทบาทของมหาอ านาจอ่ืน ๆ     
ที่ก าลังมีบทบาทส าคัญในภูมิภาคผ่านเวทีต่าง ๆ  เช่น อินเดีย และออสเตรเลีย ใน APEC RCEP และ CPTPP         
ซึ่งอาเซียนเองก็ออกมาตอบสนองต่อสถานการณ์ที่พลวัตรนี้ผ่านเอกสาร ASEAN Outlook on the Indo-Pacific 
และจากประเด็นเหล่านี้ จึงเป็นโจทย์ใหญ่ของไทยว่าจะจัดวางต าแหน่งของตนอย่างไรในสถานการณ์ดังกล่าว      
ซึ่งวิทยากรแตล่ะท่านก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็น ดังนี้  
 คุณอุศณา พีรานนท์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กล่าวว่าท่ามกลางระบบโลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลง เช่น กรณี 
Brexit หรือการปฏิเสธพหุภาคีนิยม ล้วนส่งผลกระทบต่ออาเซียนในฐานะองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค 
นอกจากนี้ การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4IR) ก็ส่งผลกระทบต่ออาเซียนด้วยเช่นกัน ด้วยความท้าทายเหล่านี้ 
จึงเป็นกลายเป็นแรงผลักดันของไทยในการเน้นย้ าประเด็นเหล่านี้ในฐานะประธานอาเซียนปี 2562 บนพ้ืนฐาน 
3C ได้แก่ Consultation, Consensus, Cooperation 
 ด้านอินโด-แปซิฟิก คุณอุศณากล่าวว่าแต่ละประเทศก็มีมุมมองต่อภูมิภาคแตกต่างกันไป เช่น ญี่ปุ่นมองว่า
อินโด-แปซิฟิกคือพ้ืนที่ส าหรับความร่วมทางเศรษฐกิจโดยเน้นโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิก
และมหาสมุทรอินเดีย ส าหรับอินเดีย อินโด-แปซิฟิกคือพ้ืนที่เปิดกว้างส าหรับความร่วมมือโดยไม่จ ากัดสมาชิก 
ในขณะที่สหรัฐฯ มองภูมิภาคนี้ว่าเป็นพ้ืนที่ทางยุทธศาสตร์ อันจะเห็นได้จากการเปลี่ยนชื่อกองบัญชาการภาคพ้ืน
แปซิฟิกเป็นกองบัญชาการอินโด-แปซิฟิก อันแสดงให้เห็นว่าส าหรับสหรัฐฯ แล้ว ภูมิภาคนี้มิได้มีความส าคัญ     
ทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่มีความส าคัญทางทหารด้วยเช่นกัน แม้ว่าจะมีมุมมองที่แตกต่างกัน ประเทศเหล่านี้รวมถึง
ออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศกลุ่ม QUAD มีมุมมองร่วมกันว่าอาเซียนคือจุดส าคัญในการเชื่อมโยงในภูมิภาค        
อินโด-แปซิฟิก  
 อย่างไรก็ตาม ย่อมมีบางประเทศที่รู้สึกไม่สบายใจ เช่น จีนและรัสเซีย ที่รู้สึกว่าตนมิได้ถูกนับรวมอยู่ใน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนั้นอาเซียนจึงอยู่ในสถานการณ์ที่กระอักกระอ่วนว่าจะต้องเลือกข้าง ดังนั้นอาเซียนต้องมี
แนวคิดของตนเองเพ่ือลดความตึงเครียดในภูมิภาค ซึ่งมุมมองดังกล่าวปรากฏอยู่ในเอกสาร ASEAN Outlook on 
the Indo-Pacific ได้แก่ 1) ส่งเสริมความร่วมมือที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ 2) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย    
ผ่านกลไกของอาเซียน 3) สร้างความร่วมมือทางทะเล และ 4) การพัฒนาที่ยั่งยืน  
 คุณกวี จงกิจถาวร กล่าวว่าอาเซียนคือความส าคัญอันดับหนึ่งของนโยบายต่างประเทศไทย และในปี 
2562 นี้ นับได้ว่าไทยประสบความส าเร็จอย่างมากในทุกมิติในฐานะประธานอาเซียน ในด้านการเมืองนั้น       
ไทยสามารถผลักดันให้เกิดการบรรลุการลงนามเอกสาร ASEAN Outlook on the Indo-Pacific อันสอดคล้องกับ
แนวทางนโยบายต่างประเทศของไทยที่สร้างความเป็นมิตรกับทุกฝ่าย ส าหรับด้านเศรษฐกิจ และสังคมและ
วัฒนธรรมนั้น ไทยได้ท าการเปิดศูนย์อาเซียนทั้งหมด 7 ศูนย์อันจะส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ตลอดจน
ความเป็นแกนกลางของอาเซียนในภูมิภาค 
 นอกจากนี ้ไทยยังแสดงบทบาทท่ีส าคัญในเวทีโลกอีกด้วยเนื่องจากไทยมีแนวทางนโยบายต่างประเทศของ
ตนเองและแสดงข้อริเริ่มอยู่เสมอ ยกตัวอย่างเช่น ไทยเสนอให้โลกปลอดอาวุธนิวเคลียร์บนเวทีสหประชาชาติ   
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หรือการเจรจาโครงการรถไฟความเร็วสูงกับจีนที่ก าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป อันแสดงให้เห็นว่าไทยมีจุดยืน
ของตนเองและไม่เข้าข้างมหาอ านาจซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
 ด้าน รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข กล่าวว่าในปี 2562 นี้ ไทยประสบความส าเร็จในการจัดประชุมอาเซียน 
ซึ่งมี 5 ประเด็นดังนี้  
 1) ไทยประสบความส าเร็จในการผลักดันเอกสาร ASEAN Outlook on the Indo-Pacific ซึ่งเป็นการ
แสดงให้เห็นว่าอาเซียนรวมถึงไทยมิได้เลือกเข้าข้างทั้งจีนและสหรัฐฯ และเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพของการทูต
ไทยที่โน้มน้าวให้ทุกชาติสมาชิกของอาเซียนที่มีจุดยืนต่างกันต่อมหาอ านาจสามารถตกลงและยอมในเอกสาร
ดังกล่าว 
 2) ในด้านเศรษฐกิจ ไทยสามารถท าให้เกิดการบรรลุข้อสรุปการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ 
(RCEP) แม้ว่าอินเดียจะขอชะลอการตกลงออกไป และหากมีการลงนามความตกลงนี้ในปีหน้าก็ก่อให้เกิด           
เขตการค้าเสรีที่มีความหลากหลายที่ใหญ่ที่สุดในโลก อันเป็นการส่งสัญญาณของอาเซียนต่อประชาคมโลกว่า
อาเซียนไม่ส่งเสริมนโยบายการปกป้องทางการค้า (Protectionism) หากแต่เป็นการค้าเสรี 
 3) ด้านความมั่นคงในทะเลจีนใต้ แม้ว่าจะมีความคืบหน้าไม่มากนัก แต่ก็มีการตกลงกับจีนว่าจะ
ด าเนินการจัดท าร่างเอกสารการเจรจาฉบับเดียวในทะเลจีนใต้ (Single Draft COC Negotiating Text) โดยคาด
ว่าจะแล้วเสร็จภายในสามปี  
 4) ด้านความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลี เนื่องจากสถานการณ์ไม่เอ้ืออ านวย ท าให้อาเซียนไม่สามรถ        
มีปฏิสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือได้มากนัก หากสถานการณ์มีการพัฒนาไปทางที่ดีขึ้น อาเซียนสามารถสานสั มพันธ์    
กับเกาหลีผ่าน functional cooperation เช่น ด้านโรคระบาด หรือการจัดการภัยพิบัติ อันจะเป็นการสร้าง      
ความไว้เนื้อเชื่อใจและเป็นช่องทางให้เกาหลีเหนือสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลกอีกด้วย  
 5) ไทยส่งเสริมแนวคิด Pre East Asia Summit อันจะกลายเป็นแนวปฏิบัติของประธานอาเซียนในทุก ๆ 
ปีที่จะด าเนินการเชิญผู้น านอกภาคีอาเซียนเข้าร่วมการประชุมด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไทยและอาเซียนสามารถ
จัดการความสัมพันธ์กับภายนอกได้เป็นเป็นอย่างดี  
 
Session 2 “บทบาทรัฐสภาไทยกับทิศทางในการสนับสนุนประชาคมอาเซียนในอนาคต” 

ผศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร ผู้ด าเนินรายการ ได้เกริ่นน าว่านอกจากฝ่ายบริหารแล้ว ฝ่ายนิติบัญญัติ       
ก็มีความส าคัญในการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนด้วยดังที่เห็นได้จากการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน หรือ AIPA 
โดยวิทยากรใน session ได้เสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไว้ดังนี้ 

คุณกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า AIPA ไม่ใช่การรวมตัวลักษณะของ European Parliament 
แต่การรวมตัวของรัฐสภาอาเซียนในแง่ของการประสานงานและสร้างเครือข่ายมากกว่า ดังนั้น AIPA จึงมิได้มี
หน้าที่ในการออกกฎหมายในอาเซียน แต่ก็เน้นย้ าว่าเนื่องจาก AIPA ประกอบไปด้วยสมาชิกรัฐสภา ดังนั้น AIPA    
ก็ต้องท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนเช่นกัน 

ด้านความท้าทาย คุณกิตติมองในด้านของการรวมตัวและขยายตัวของอาเซียน เนื่องจากอาเซียนนั้น
ท างานบนพ้ืนฐานของ consensus ท าให้การด าเนินกิจกรรมบางอย่างเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส าหรับการ
ขยายตัวนั้น อาเซียนจะต้องสร้างหุ้นส่วนภายนอกอาเซียนด้วยเพ่ือให้เกิดการบรนาการและพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยเฉพาะในประเด็นความม่ันคงในภูมิภาค เช่น ปัญหาโรฮิงญา เป็นต้น 
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ความท้าทายอีกประการหนึ่งก็คือการท าให้อาเซียนเป็นแกนกลางของสถาปัตยกรรมในภูมิภาค 
หมายความว่าอาเซียนจะเป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศในฐานะองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคที่มี
ความส าคัญและทุกคนจะต้องนึกถึงหากต้องการจะมีปฏิสัมพันธ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งคุณกิตติเสนอว่า
กรอบ ACMECS จะเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันแนวคิดดังกล่าว ในแง่นี้รัฐสภาไทยสามารถมีบทบาทในการ
ด าเนินการในประเด็นได้เช่นกัน 

ด้าน ผศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ กล่าวว่าความท้าทายในขณะนี้คือการท าให้อาเซียนเป็นประชาคม          
ที่เข้มแข็ง เนื่องจากระบบโลกในปัจจุบันก าลังเปลี่ยนแปลงดังกรณี Brexit ที่มีชาติสมาชิกถอนตัวเนื่องจากมองว่า
การรวมกลุ้มเป็นภาระมากกว่าเป็นประโยชน์ ผศ.ดร.อิสระ จึงเสนอว่าความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้
อาเซียนอยู่รอดท่ามกลางระบบโลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลง 

บทบาทของรัฐสภาในการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนนั้นตั้งอยู่บนสองยุทธศาสตร์ของอาเซียน  คือ  
การเชื่อมโยงระหว่างประชาชน และการออกกฎระเบียบสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่สองนี้สามารถกระท าได้
โดยการปรับปรุงกฎระเบียบของชาติต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานเดียวกันซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารด้วย   
ยิ่งไปกว่านั้นรัฐสภาของไทยและชาติอาเซียนต่าง ๆ ยังจะต้องค านึงถึงอีก 4 ประเด็นดังนี้ 1) การจัดล าดับ
ความส าคัญเพ่ือบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2) การให้ความส าคัญในการท าให้
ประชาชนมีความเข้มแข็งที่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองโดยพ่ึงพารัฐให้น้อยที่สุด 3) การให้อาเซียนเคารพหลัก       
นิติธรรม เป็นสังคมที่ประชาชนยึดถือกฎหมายอันจะเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการดูแลสังคม และ 4) สร้างความ
ร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติอย่างจริงจังเพ่ือสร้างกฎระเบียบที่ดีและเป็นมาตรฐานในภูมิภาค 

ด้าน คุณอิสรา สุนทรวัฒน์ ระบุว่า AIPA คือการรวมตัวของผู้แทนของสมาชิกรัฐสภาในอาเซียน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือหารือในประเด็นต่าง ๆ ในอาเซียน เพ่ือหาข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลชาติอาเซียนในการน าไปปฏิบัติ 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นความคิดของประชาชนอาเซียนเนื่องจากผู้เข้าประชุมล้วนแต่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาผู้เป็นตัวแทนของประชาชน 

บทบาทอีกประการหนึ่งของ AIPA คือการสร้างความเชื่อมโยงด้านกฎหมายระหว่างชาติอาเซียนต่าง ๆ   
ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังไม่มีการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมเนื่องจากยังไม่สามารถหาฉันทามติได้อันเป็นแนวทางด าเนินการ
ที่ส าคัญของอาเซียน ดังนั้นการประชุมในแต่ละครั้งจึงเป็นการพูดคุยในประเด็นกว้าง ๆ และจบลงด้วยข้อแนะน า
ต่อประเด็นที่ได้รับการหารือ นอกจากนี้ AIPA ยังท าหน้าที่เป็นกลไกในการเชื่อมอาเซียนและประชาชนเข้าด้วยกัน 
กล่าวคืออาเซียนมิได้เป็นแค่เรื่องของรัฐบาลเท่านั้น แต่ประชาชนก็มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนด้วย
เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ความพยายามนี้จะประสบผลส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และประชาชน  
ให้ความสนใจต่ออาเซียนอันจะสามารถลดช่องว่างระหว่างภาคส่วนได้ 
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Session 3 “ไทยกับการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)” 
   ผศ.ดร.สุนิดา อรุณพิพัฒน์ ผู้ด าเนินรายการกล่าวว่า RCEP นั้นเป็นประเด็นที่ทั่วโลกจับตามอง และถือว่า
เป็นความส าเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของไทยในฐานะประธานอาเซียนท่ามกลางแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนเป็น 
Protectionism สงครามการค้า และการเจรจาที่ล่าช้าใน WTO ดังนั้น RCEP จึงถือได้ว่าเป็นผลงานชิ้นที่ส าคัญยิ่ง
ซึ่งวิทยากรได้แสดงความคิดต่าง ๆ ดังนี้  
 คุณโชติมา เอ่ียมสวัสดิกุล ผู้อ านวยการส านักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงภาพรวมของ RCEP ว่ามีต้นก าเนิดมาจากอาเซียนที่ต้องการให้มีการบูรณาการ
ด้านการค้าระหว่างภาคีในภูมิภาค แต่ก็มิใช่เรื่องง่ายเนื่องจากคู่เจรจามีความหลากหลาย กล่าวคือมีทั้ง           กลุ่ม
ประเทศ LDC ประเทศก าลังพัฒนา และประเทศพัฒนาแล้ว ดังนั้นการหาจุดร่วมที่ทุกฝ่ายยอมรับจึงเป็นเรื่องยาก
ซึ่งใช้เวลานาน แต่ถ้าหากประสบความส าเร็จก็ท าให้ RCEP เป็นเขตการคา้เสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการประชุมที่ผ่านมาจะได้ข้อสรุปที่เป็นตัวบท แต่ก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อย เช่น  
การขัดเกลาภาษาและข้อกฎหมายต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีกรณีของอินเดียที่อาเซียนจะต้องโน้มน้าวให้รับข้อสรุป 
RCEP เพ่ือให้เกิดการลงนามความตกลงอย่างเป็นทางการภายในปี 2563  
 ด้าน ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กล่าวถึงมุมมองในภาคเอกชนที่มีความส าคัญในการเจรจา RCEP ดร. ชิงชัย
ให้ความเห็นว่าภาคเอกชนให้ความส าคัญต่อกระบวนการด าเนินงานและเสนอให้ด าเนินการในส่วนที่สามารถท าได้
ก่อน นอกจากนี้ยังเสนอว่ารัฐบาลควรผลักดันและสนับสนุนภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจทั้งในอินเดียและไทยอันจะ
ช่วยสนับสนุนให้รัฐบาลอินเดียยอมรับข้อสรุป RCEP ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอินเดียมีความส าคัญเป็นอย่างมาก           
ยิ่งไปกว่านั้น หากมองในมิติภูมิเศรษฐศาสตร์ RCEP จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งไทยและอาเซียนอย่างมหาศาล
เนื่องจากจะสร้างเส้นทางการค้าเชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก กล่าวคือจะเป็นการเชื่อม
อินเดีย AEC และ EEC ของไทยอันจะเป็นเส้นทางสู่มหาสมุทรแปซิฟิกต่อไป  
 ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม เห็นด้วยกับ ดร. ชิงชัย ว่า RCEP จะสร้างประโยชน์อย่างมหาศาลต่อไทยและ
ภูมิภาคและยังจะท าให้ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่มูลค่าของโลกท่ามกลางกระแส protectionism 
และสงครามการค้า นอกจากนี้ ผศ. ดร. ปิติ ได้เน้นย้ าความส าคัญของอินเดียเนื่องจากอินเดียเป็นประเทศท่ีมีก าลัง
ซื้อมากเป็นอันดับ 3 ของโลกและมีขนาดการเติบโตเศรษฐกิจที่สูง อย่างไรก็ตามอินเดียยังมีประเด็นที่กังวล        
ต่อ RCEP ซึ่งส่งผลให้อินเดียไม่สามารถตกลงข้อสรุปการเจรจาได้โดยมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
 1) เนื่องจากอินเดียมีสินค้าอ่อนไหวจ านวนมาก อินเดียจึงขอ Auto Trigger Safeguard คือการกลับมา
ขึ้นก าแพงภาษีหลังจากมี FTA แล้ว  
 2) Data localization อินเดียกังวลการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจีนหลังจากมีการเปิดเสรีทางการค้า
เรียบร้อย 
 3) อินเดียกลัวการขาดดุลทางการค้า  
 4) การเมืองภายในประเทศ เช่น การประท้วงของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมกดดันรัฐบาลอินเดียไม่ให้
ตกลงสรุปการเจรจาเนื่องจากต้องแข่งขันกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งผลิตสินค้าชนิดนี้ที่มีคุณภาพสูงกว่า  
 5) การแทรกแซงของชาติมหาอ านาจที่มองว่าจีนใช้ RCEP ในการขยายอิทธิพลในภูมิภาค ท าให้อินเดีย
ลังเลที่จะตกลงข้อสรุปการเจรจา RCEP  
 


